

CHUA NHẬT, Ngày Tám Tháng Chín, 2024 TUẦN THỨ XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN—B



SUY NIỆM PHÚC ÂM

3- Trích Thư Chỉ Dẫn của Thánh Giacôbê 2: 1-5

Trích Thư Thánh Giacôbê diễn tả những hướng dẫn về phương hướng đời sống Kitô hữu của chúng ta từ khía cạnh nhân đức khôn ngoan, hơn là từ góc độ học thuyết. Có lẽ ngài đã biết về một số chủ đề nổi tiếng của Thánh Phaolô, và đang đối thoại với chủ đề đó, áp dụng ơn khôn ngoan, thay vì các chuẩn mực đạo đức thu thập được từ truyền thống Do Thái, vào các hoàn cảnh cụ thể của cộng đồng ngài. Trong cuộc đối thoại này, truyền thống của Chúa Giêsu chiếm ưu thế. Trong những hướng dẫn liên quan đến mối quan hệ giữa một mặt là quyền lực và sự giàu có, mặt khác là sự bất lực và nghèo đói, Thánh Giacôbê đề xuất rằng, người ta không nên thiên vị những người có quyền lực và giàu có. Những người giàu có và quyền lực giả vờ yêu mến Thiên Chúa bằng cách thể hiện những gì họ có thể cho đi bằng quyền lực và của cải của mình chỉ để nhận lại những thứ này, để nuôi sống những lợi ích ích kỷ của họ. Đúng hơn, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô - và truyền thống Chúa Giêsu - đòi hỏi người ta phải đứng về phía người nghèo, vì họ giàu nhân đức tin, là những người thừa kế Nước Trời và là những người thực sự yêu mến Thiên Chúa.

4- Câu chuyện Tin Mừng theo Thánh Máccô 7:31-37

Một lần nữa, Thánh Marcô lại giới thiệu Chúa Giêsu đang rao giảng bên ngoài cộng đồng Do Thái, vào các vùng lãnh thổ không phải Do Thái (ngoại đạo). Decapolis, “Vùng Thập Tỉnh”, vào thời Chúa Giêsu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Hy Lạp. Cư dân của vùng này phải trực thuộc thống đốc La Mã bằng đường Syria. Người cầm đũa tượng trưng cho cộng đồng dân ngoại không thể thu thập được Lời Chúa vì họ không thông hiểu được. Ngay lúc này Chúa Giêsu sắp thay đổi trạng huống đó: Chúa Giêsu dùng ngón tay Ngài mở tai người đàn ông này và kích hoạt lời nói bằng cách chạm vào lưỡi, bằng nước bọt của Ngài cùng với tiếng thở dài ra lệnh “Ephphata – Hãy mở ra”. Chúa Giêsu đã hành động như một nhà ảo thuật truyền thống của họ. Ngoại trừ việc Ngài đã thực hiện việc chữa lành của mình. Quả thật, việc chữa lành mọi người, kể cả dân ngoại, đều nằm trong lời nói và bàn tay của Chúa Giêsu. Người Do Thái và những người lãnh đạo của họ nhìn thấy điều này, rất ngạc nhiên nhưng vẫn không tin! Nhưng những người không tin dần dần bắt đầu tin vào Chúa Giêsu và công bố danh thánh Ngài.

— LM. Benjamin Alforque, MSC

HÃY MỞ RA

Giữa miền thập tỉnh vùng xa,
Giê-su thăm viếng, đi ra khắp miền.
Một người cầm đũa đến bên,
Xin Thầy cứu chữa, khẩn thiên vái trời.
Tách riêng người điếc một nơi,
Đặt tay chữa khỏi, tai thò mở ra.
Chúa bôi nước miếng ngợi ca,
Mắt nhìn thượng giới, lạ Cha trên trời
Eph-pha-ta sáng rạng ngợi,
Rõ ràng miệng lưỡi, nói lời tri ân.
Chúa liền cấm họ xa gần,
Đừng truyền tin đó, cận lân trong làng.
Nhiều người thán phục bàng hoàng,
Người làm mọi sự, tiếng vang khắp vùng.
Chữa lành cầm đũa điên khùng,
Hong ân giáng phúc, muôn trùng ngợi khen.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc 7, 31-37

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG CHÍN, 2024

Cầu cho tiếng kêu của trái đất



Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi chúng ta biết lắng nghe bằng con tim tiếng kêu của Trái đất và của các nạn nhân của thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, biết dấn thân bảo vệ thế giới chúng ta đang sống.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Sept. 1 & Sept. 2, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 11,698.00

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng:
www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghị thức TANG LỄ &
GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ
số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- ⇒ **Chúa nhật, 15 Tháng 9:**
- ◆ Khai giảng các lớp Giáo Lý-Việt Ngữ-TNTT
- ◆ **Cộng đoàn mừng Tết Trung Thu** — Các em Thiếu Nhi dâng của lễ — Sau lễ, Cộng đoàn sẽ mừng Tết Trung Thu cùng các em Thiếu nhi tại sân sau trường học.
- ◆ **Thứ Tư, 18 Tháng 9, 2024:** CĐ ĐMLT đọc kinh tối vào lúc 7:00 giờ tối tại Nhà Nguyện.

THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần
vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng / Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường